

West China Cultural Industries Expo ไซ่มรดก

อันรู้มรยของจีน



มหกรรม West China Cultural Industries Expo (“มหกรรม”) เวทีที่รวบรวมและส่งเสริมธุรกิจเชิงวัฒนธรรมที่มีนวัตกรรมที่ดีที่สุดและมากที่สุดของจีนตะวันตก ได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่เมืองอันเก่าแก่ของจีนอย่างเมืองซีอาน โดยจัดแสดงมรดกอันรู้มรยของภูมิภาค เผยแพร่แก่นแท้ของเส้นทางสายไหมตามคอนเซปต์ “Spirit of the Silk Road” และฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของภูมิภาคด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีดิจิทัล

มหกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยนิทรรศการหลัก การประชุมด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการประกวดและการแสดงด้านศิลปะ เพื่อนำเสนอมนต์เสน่ห์ของเมืองซีอาน อันเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีน และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่สู่สายตาคนทั่วโลก งานจัดแสดงครั้งนี้มีขึ้นตรงกับวันครบรอบ 5 ปีของโครงการเส้นทางสายไหมที่รัฐบาลจีนได้ริเริ่มขึ้นใหม่ในชื่อ Belt & Road Initiative (B&RI) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมจีนและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยูเรเชียผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานตามเส้นทางการค้าอันเก่าแก่

ภายในมหกรรมยังมีการจัดแสดงผลงานอันวิจิตรงดงามของช่างศิลป์ชาวจีนจากมณฑลส่านซี ทั้งยังมีการจัดแสดงคอลเลกชันจากพิพิธภัณฑ์ระดับชาติของมณฑลส่านซีด้วยเช่นกัน โดยการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ภายในงานนั้น ทำให้ผู้จัดแสดงผลงานทุกคนสามารถอัปโหลดผลิตภัณฑ์ของตนทางออนไลน์ได้เพื่อเลือกดูทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อคว้าประโยชน์อันมหาศาลจากโอกาสอันยิ่งใหญ่ของโครงการ B&RI ภายในมหกรรมยังมีการจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่กำลังเติบโตในประเทศจีน ที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การ์ตูน เกม การศึกษาทางออนไลน์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) อุตสาหกรรมนี้เป็นแนวหน้าของการปฏิวัติเทคโนโลยี ดังนั้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะให้เกิดชีวิตใหม่แก่อารยธรรมโบราณของจีน

มหกรรมนี้ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของจีนตะวันตก และทำให้เมืองซีอานเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก งานจัดแสดงครั้งนี้ยังเป็นการโหมโรงสู่เทศกาลการท่องเที่ยวนานาชาติของเมืองซีอาน ซึ่งจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมายังเมืองแห่งนี้ โดยเมืองแห่งนี้เดิมทีเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอยู่แล้ว ด้วยประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปี และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น สุสานกองทัพทหารดินเผาและกำแพงเมืองโบราณ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.xbwbh.com/xbwbh/>

เกี่ยวกับ West China Cultural Industries Expo

มหกรรม West China Cultural Industries Expo ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เมืองซูเจียง มณฑลซีอาน โดยดึงดูดผู้จัดแสดงได้กว่า 800 ราย จาก 11 มณฑลและเขตเทศบาลในจีนตะวันตก รวมทั้งจาก 12 ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอิหร่าน ไทย กัมพูชา สหราชอาณาจักร อิตาลี เนปาล อินเดีย และซาอุดีอาระเบีย

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180913/2236845-1>

-กส-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net